



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว สมัครงานสมาชิก AGB เป็น ม.แรก

**มศว สมัครงานสมาชิก AGB เป็น ม.แรก สภามหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ใช้คนนอก
กำหนดนโยบายทิศทางองค์กร ทำงานเน้นอาสาสมัครเข้ามาทำงานเป็นหลัก**

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดการประชุม
วิชาการประจำปี สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) เรื่องฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย ที่
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. ต่อจากนั้นจะจัดงานในช่วงบ่ายที่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว
ว่า การประชุมในวันนี้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทางสมาคมมหาวิทยาลัย (ประเทศ
ไทย) สสมท ได้เชิญสภามหาวิทยาลัยต่างๆ และจัดตั้งเป็นสมาคม เรียกกันในชื่อ
Association of Governing Boards of Universities and Colleges (AGB) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นประมาณ 4,000 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยของเอกชน
ประมาณ 2 ใน 3 มหาวิทยาลัยของรัฐมีประมาณ 1 ใน 3 สิ่งที่น่าสนใจคือ มหาวิทยาลัย
ของรัฐรับผิดชอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประมาณ 80 %

ส่วนมหาวิทยาลัยของเอกชนที่มีจำนวนมากกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐกลับรับผิดชอบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียง 20 % สิ่งที่เราเรียนรู้จากการแบ่งปันประสบการณ์จาก
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็คือ ระบบสภามหาวิทยาลัยของ
สหรัฐอเมริกาคงใช้คนนอกมหาวิทยาลัยทั้งหมด ไม่ได้ใช้คนข้างในมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่รับเบี้ยประชุมและนอกจากนั้นยังต้องบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้วย

"ปีหนึ่งๆ เขาประชุมกันประมาณ 4- 5 ครั้ง ส่วนใหญ่จะดูในเรื่องแนวนโยบาย สร้างสรรค์และจัดการอย่างไร ในส่วนการบริหารจัดการให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับ อธิการบดี สภามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจะไม่ลงรายละเอียดการบริหารจัดการ จุด ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยไทยและสหรัฐอเมริกาดูแตกต่างกันนั้น คือกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเทศไทยจะมีจำนวนนักธุรกิจที่เข้ามาช่วยบริหารสภามหาวิทยาลัย น้อยกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกา และกรรมการสภาในสหรัฐจะมีลักษณะเป็น อาสาสมัครเข้ามาทำงาน ซึ่งเขาเน้นมาก และในสภามหาวิทยาลัยเขายังใช้นักศึกษาเข้ามาช่วยบริหาร รับฟังข้อมูลด้วย"

ผศ. นพ. เฉลิมชัย กล่าวต่อว่า นโยบายของมหาวิทยาลัยในสหรัฐต้องมาจากคนนอกที่ เอื้อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่แต่งรูปแต่งร่าง ว่าจะให้ประเทศเป็นอย่างไร ต้องใช้การผนึกความคิดเห็นจากคนนอกมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ในประเทศสหรัฐเขาจะไม่ให้คนภายในมหาวิทยาลัยเป็นคนคิดกำหนดนโยบาย เพราะเกรงว่าจะคิดหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง ทุกอย่างที่เป็นนโยบายจึงต้องมาจากคน นอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

"มศว เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่สมัครเป็นสมาชิก (AGB) ทั้งนี้จะไปประชุมเพื่อ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากลในช่วงเดือนเมษายน 2556 ที่ซานฟรานซิสโก ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกคือการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และมีการให้คำปรึกษาเพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยก้าวสู่ ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับ การประเมินสภามหาวิทยาลัยเขากำหนดอย่างไร การ ประเมินอธิการบดีทำอย่างไร ล้วนแล้วแต่เป็นระบบที่เราสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับเขาได้"

ด้าน **ดร. ชุมพล พรประภา** นายกสมาคมสภามหาวิทยาลัย ประเทศไทย (สสมท.) กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่สมาคมสภามหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือ (AGB) มาเมืองไทย ซึ่งเขามีสมาชิกอยู่ประมาณ 2,000 แห่ง สมาคม (AGB) ตั้งมา 91 ปีแล้ว ซึ่งสสมท. เพิ่ง ตั้งมาได้เพียง 1 ปี เราเชื่อว่าการเชิญทีมทำงานระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ และนายกสภามหาวิทยาลัยในสหรัฐมาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ให้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะทำให้เราได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีๆ ที่เหมาะสมกับประเทศ ไทยมาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ เพื่อช่วยกันฝ่าฝืนวิกฤติอุดมศึกษาไทยไปได้ ซึ่ง

ต้องได้มาจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถดึงสิ่งๆ ที่ได้จากการ
แบ่งปันประสบการณ์นำกลับไปใช้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตัวเองต่อไป